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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผูมาประชุม 

๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
๓. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ศ.ดร.ณรงค ปนนิ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวด ี มาลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นายถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๕. ผศ.รุทธ ประวัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗. จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. นายทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. นายนิมิต  วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. ผศ.สารุง  ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแลว 
ในการประชมุ ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ วันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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ผูไมมาประชุม 
๑. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 
ผูเขารวมประชุม 

๑. อาจารย วาท่ีรอยตรีธฤษ เรือนคํา ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนัญชยา  รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นายอุดมศักดิ์  ปญญาอินทร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต ขันไชย ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน ทวีเจริญพร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี 
๑๒. ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ผูชวยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.พรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี 
๑๔. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร 
๑๕. ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. อ.วินัย ไชยวงคญาติ คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ  ศรีแกว คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษบกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 
๑๙. ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. ผศ.มนตรี ศิริจันทรชื่น ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
๒๒. วาท่ีรอยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  
 นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุมโดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุญาตใหฝายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใชประกอบการจัดทํารายงานการประชุมและเก็บไวเปนหลักฐาน 
ได บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไมอนุญาตใหทําการบันทึกเสียงการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  
 
  ๑.๑.๑ คําสอนทานพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “การทํางานคือการปฏิบัติธรรม” 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยท่ีมี 
การนัดประชุมอยางสมํ่าเสมอ กรรมการมาประชุมโดยพรอมเพรียงกันเพ่ือพิจารณาตามเหตุผลและใหความ
เคารพซ่ึงกันและกันในท่ีประชุม ตลอดจนเลิกประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น 
เปรียบเสมือนกับการปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของทานพุทธทาสภิกขุ คือ อปริหานิยธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรม
ท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสสั่งสอนฝายคฤหัสถ โดยตรัสสั่งสอนเหลากษัตริยลิจฉวี ดังนั้น วันนี้เรา
จะมาปฏิบัติธรรมขอนี้กัน คือ “อปริหานิยธรรม” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
  ๑.๑.๒ การพบผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมช้ัน ๓ 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ไดมีโอกาสพบผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมกับรองศาสตราจารย ดร.ประพันธ 
ธรรมไชย อธิการบดี โดยครั้งนี้ไดพบกับประธานสภานักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา
และคณะกรรมการบริหาร นายกสโมสรนักศึกษาคณะและคณะกรรมการบริหารท้ัง ๖ คณะ/วิทยาลัย ท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ รวมท้ังสิ้นประมาณ ๕๐ คน  
 เหตุจูงใจท่ีไปพบปะนักศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากไดรับทราบเรื่องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมรับนองใหม 
ของมหาวิทยาลัยบางแหงท่ีจัดกิจกรรมรับนองใหมจนเกินความพอดี เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย ดังนั้นการพบปะผูนํานักศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือเชิญชวนใหผูนํานักศึกษาจัดกิจกรรมรับนองใหม
ไปในทิศทางท่ีสวยงาม ทําใหรุนนองมีความรูสึกวามีรุนพ่ีท่ีดีและเปนแบบอยางท่ีดีได เขาใจรุนนองและสามารถ
แนะนํารุนนองไปในทิศทางท่ีดี ซ่ึงอาจมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสนุกสนานรื่นเริงบางเปนเรื่องธรรมดาของชวงวัย 
แตอยากใหระมัดระวังอยาใหมีผลกระทบในทางท่ีเสียหายตอภาพลักษณกับตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 ปจจุบันผูสําเร็จปริญญา ประมาณ ๑๐% ไปเปนผูนําของทุกวงการวิชาการและวิชาชีพ เปนผูบริหาร 
เปนผูสรางความกาวหนา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองเตรียมความพรอมใหกับบัณฑิต โดยเฉพาะการติดตอสื่อสาร 
และการสรางความสัมพันธอยางไรพรหมแดน มหาวิทยาลัยตองเรงเตรียมความพรอมทางดานภาษา  
ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยมีโปรแกรม Tell Me More ใหกับนักศึกษา ดังนั้น คณบดีควรชวยดูแลและสนับสนุน
ใหนักศึกษาในคณะของตนใชประโยชนจากโปรแกรมดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุด สมกับเจตนารมณ 
ท่ีมหาวิทยาลัยไดลงทุนซ้ือโปรแกรมดังกลาว 
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 นอกจากนี้ นักศึกษายังไดแสดงความคิดเห็นท่ีนาสนใจและทาทายความสามารถของมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยอยางมาก ดังนี้ 
  (๑) ปจจุบันการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษามารวมกิจกรรมไมถึง ๑๐% 
ของนักศึกษาท้ังหมด จึงอยากใหมหาวิทยาลัยชวยคิดและชวยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนมากกวานี้ ท้ังนี้ไดมอบใหนักศึกษาไปชวยกันคิดและหาวิธีมานําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เนื่องจากในฐานะท่ีเปนนักศึกษาดวยกัน เปนเพ่ือนรุนเดียวกัน เปนพ่ีนองกัน จะทําอยางไรใหนักศึกษา 
เขารวมกิจกรรมใหมากข้ึนกวาเดิม  
  (๒) ผูนํานักศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืนหลายแหงไดรับการยกยองจากสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย โดยยกเวนคาเลาเรียนใหกับผูนํานักศึกษาเนื่องจากเปนผูท่ีเสียสละเวลาเพ่ือทํางานใหกับสวนรวม 
ท้ังนี้ ไดนํามาปรึกษากับอธิการบดีเก่ียวกับชองทางท่ีจะชวยเหลือผูนํานักศึกษาซ่ึงมีแนวโนมถึงความเปนไปได 
เชน การยกเวนคาเลาเรียนใหกับผูนํานักศึกษาจํานวนหนึ่งปการศึกษา เปนตน จึงขอใหมหาวิทยาลัยเรง
ดําเนินการหาชองทางท่ีจะชวยเหลือผูนํานักศึกษาดังกลาวตามความเหมาะสมและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป  
  (๓) สถานท่ีทํางานของผูนํานักศึกษาท่ีเปนสัดสวน เพ่ือจะไดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงทราบวาปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดสรรสถานท่ีทํางานใหนักศึกษาแลว แตอาจจะทรุดโทรมไปบางตาม
กาลเวลา จึงขอใหผูท่ีเก่ียวของชวยเรงตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเสร็จภายในสองสัปดาห  
 เปาหมายสําคัญท่ีพบปะนักศึกษาครั้งนี้เนื่องจากอยากใหนักศึกษารูสึกวามหาวิทยาลัยเห็นวานักศึกษา
เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดและมีความหมายตอมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไมไดทอดท้ิง พรอมท้ังยังคอยดูแลและเอาใจใส
ตอนักศึกษา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
 
  ๑.๑.๓ การจัดวาระการประชุม ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
การจัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหจัดระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การดําเนินงานตามมติสภา-
มหาวิทยาลัยเปนเรื่องสืบเนื่องทุกครั้ง เพ่ือจะไดทราบวาสภามหาวิทยาลัยมีมติอะไรไปแลวบาง และมติสภา-
มหาวิทยาลัยเหลานั้นไดรับการดําเนินการไปถึงไหน อยางไร และหากเรื่องใดท่ีไมสามารถดําเนินการได  
สภามหาวิทยาลัยจะไดรับทราบและจะไดชวยกันหาชองทางและวิธีการชวยเหลือใหมหาวิทยาลัยเดินหนา
ตอไปได 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  
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๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  
 รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงแจง 
ท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้ง 
เปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือใหเปนกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  ๑.๒.๒ การรับนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
 รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
แจงท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเปดรับสมัครนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ซ่ึงมี 
ผูมารายงานตัว โดยแยกเปนประเภทโควตา จํานวน ๑,๔๕๘ คน และประเภทสอบคัดเลือก จํานวน ๓,๓๘๓ คน 
รวมท้ังสิ้น จํานวน ๔,๘๔๑ คน ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดแผนรับนักศึกษาไว จํานวน ๕,๓๑๕ คน ยังต่ํากวาแผนรับ
นักศึกษาอยูจํานวน ๔๗๔ คน 
  
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. ควรรายงานจํานวนนักศึกษาท่ีมาสมัครใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
๒. การกําหนดแผนรับนักศึกษาแตละคณะนาวิตกกังวล โดยเฉพาะคณะครุศาสตรแผนรับคอนขาง

สูง เนื่องจากภายในปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จะมีผูสําเร็จการศึกษาสายครุศาสตร ๕ ป ปละประมาณ 
๖๐,๐๐๐ คน มีงานทําอยางมากประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน หมายความวาจะตกงานทันทีประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน 
เวนแตจะไปทํางานอ่ืน แตก็จะไมไดเปนครูตามวัตถุประสงคท่ีศึกษาสายครุศาสตร ฉะนั้นเรื่องของสาย 
ครุศาสตรใกลถึงภาวะท่ีคอนขางวิกฤติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองใหความสนใจ เนื่องจากปจจุบันมีสถาบัน/วิทยาลัย 
ท่ีมีการผลิตครู คอนขางมาก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหรอบคอบ นอกจากพิจารณาในเชิงจํานวนแลวควร
พิจารณาในสาขาวิชาและหลักสูตรท่ีผลิตใหรอบคอบดวย ตองสอดคลองกับความตองการของตลาด เพราะ
หลักสูตรบางหลักสูตรไมตองการครูท่ีเรียน ๕ ป ติดตอกัน ตลาดตองการครูท่ีจบปริญญาตรีแลวตอสายครูอีก
แค ๑ ป ถือวามีคุณภาพมากกวาหากตองการครูท่ีจะสอนในระดับมัธยมศึกษา เปนตน 
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๓. มหาวิทยาลัยควรเสนอขอมูลในปท่ีผานมาใหสภามหาวิทยาลัยเห็นวามหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
ลดลงตามแผนอยางไร เนื่องจากพิจารณาจากขอมูลแลวท่ีนาเปนหวงคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับวิทยาลัย
แมฮองสอนจํานวนนักศึกษาลดลงจากแผนรับคอนขางมาก มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหหาสาเหตุของการลดลง
ของจํานวนนักศึกษา อีกท้ังหลังจากศึกษาหาสาเหตุของการลดลงของจํานวนนักศึกษาแลว ทุกคณะตองเตรียม
วางแผนวาควรจะแกไขปญหาดังกลาวอยางไร เนื่องจากในระยะยาวจะสงผลกระทบตอรายไดของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงรายไดของมหาวิทยาลัยนํามาใชเรื่องงบประมาณดานบุคลากรคอนขางมาก รวมท้ังแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ี
ตองใชงบประมาณรายไดเขามาชวย หากนักศึกษาลดลงทุกปจะเกิดผลกระทบดังกลาว ฉะนั้นตองเรงศึกษา
อดีตเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตแุละเรงหาแนวทางปรับปรุงแกไข 

๔. มหาวิทยาลัยควรรายงานขอมูลใหมีรายละเอียดมากกวานี้ เชน จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับโควตา 
แผนการรับนักศึกษา ควรแยกใหเห็นรายละเอียดชัดเจนกวานี้ จะไดทราบเหตุผลวาจํานวนท่ีนักศึกษาหายไปไม
มารายงานตัวเนื่องจากสาเหตุอะไร เชน อาจจะไมมาหรือสละสิทธิ์ เปนตน รวมท้ังการรายงานตัวการสอบคัดเลือก 
ไดมีกระบวนการท่ีมีสํารองไวหรือไม การเรียกนักศึกษาเพ่ิมเติมมีหรือไม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปน และควรนําไป
วิเคราะหหาสาเหตุตอไป 

๕. มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหคะแนนการสอบคัดเลือกของนักศึกษา วาคะแนนการสอบเขาของ
นักศึกษาแตละวิชาเปนอยางไร นักศึกษาออนดอยวิชาอะไร เพ่ือมหาวิทยาลัยและคณะจะไดวางแผนสอนเสริม 
หรือเสริมทักษะทางดานท่ีนักศึกษาขาด เพ่ือจะไดปรับพ้ืนฐานนักศึกษาตอไป มหาวิทยาลัยมักจะอางวา Input ไมดี 
แตไมทราบเลยวาไมดีดานใด ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแผนชวยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพความพรอม
ของการเปนนักศึกษา ชั้นปท่ี ๑ หรือเรียกวา Developmental Education  

๖. มหาวิทยาลัยควรนําขอมูลในใบสมัครของนักศึกษามาวิเคราะหใหเกิดประโยชนตอไป  
เพ่ือดําเนินการชวยเหลือนักศึกษาในดานตาง ๆ ได อาทิเชน เกรดในระดับมัธยม มีปญหาดานการเงินหรือไม 
พอแมทําอาชีพอะไร จบจากโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนอยูในเขตหรือนอกเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการ และ
นํามาแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
  ๑.๒.๓ หนังสือการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดย ดร.ถนอม อินทรกําเนิด 
  
 รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
แจงท่ีประชุมวาเม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ข้ึน ณ หองประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ถนอม อินทรกําเนิด คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และอดีตเลขาธิการสถาบันราชภัฏ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“มหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  

 
๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๒ ฉบับ ไดแก 

(๑) ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
(๒) ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวาดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทําวารสารพิงคราชภัฏ  

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงบัดนี้วารสารฯ ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และฉบับท่ี ๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ไดเสร็จเรียบรอยแลว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ วารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๒ รายการ ไดแก  
ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๓ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ และฉบับท่ี ๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๘ โดยฉบับตอ ๆ ไป
ใหมีขาวมติสภามหาวิทยาลัยในประเด็นสําคัญประชาสัมพันธในวารสารพิงคราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมดวย เชน การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ เปนตน 

 
 ๑.๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอน  

ขอลาออกจากตําแหนง จํานวน ๑ ราย 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ไดมีมติใหแตงตั้งกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอน ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแมฮองสอนและการจัดระบบบริหารงาน
ในวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๑๔/๒๕๕๗ 
สั่ง ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น  

บัดนี้ นายโกชัย สาริกบุตร ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแมฮองสอน ตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ การลาออกจากตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แมฮองสอน ของนายโกชัย สาริกบุตร ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 
  



๘ 
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 ๑.๓.๓ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ขอลาออกจากตําแหนง 
จํานวน ๑ ราย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวาตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกประธาน 
สภาคณาจารยและขาราชการและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น  
 บัดนี้ อาจารย วาท่ีรอยตรีธฤษ เรือนคํา ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ การลาออกจากตําแหนงกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ในคณะกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ของอาจารย วาท่ีรอยตรีธฤษ เรือนคํา  
ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 
 ๑.๓.๔ การขอรองทุกขผูบังคับบัญชากล่ันแกลงไมปฏิบัติตามระเบียบราชการและกฎหมาย 

ของอาจารยนิมิต วุฒิอินทร 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวาตามท่ีอาจารยนิมิต วุฒิอินทร ไดมีหนังสือท่ี ๖/๒๕๕๘  
ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอรองทุกขผูบังคับบัญชากลั่นแกลงไมปฏิบัติตามระเบียบราชการและ
กฎหมาย ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับหนังสือดังกลาว  
เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และไดสงเรื่องใหกับประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวตอไป 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ การขอรองทุกขผูบังคับบัญชากลั่นแกลงไมปฏิบัติตามระเบียบราชการและกฎหมาย 
ของอาจารยนิมิต วุฒิอินทร 
 
 ๑.๓.๕ อาจารยวินัย ไชยวงคญาติ ไมประสงคดําเนินการบังคับคด ี

ใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดําท่ี อ.๔๙๙/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๘๘๓/๒๕๕๗ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที ่ประชุมว าตามที ่อาจารยว ิน ัย ไชยวงคญาติ มีหนังส ือที ่  
ศธ.๐๕๓๓.๑๑.๐๑/๑๙ ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนินการบังคับคดีใหเปนไปตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุด ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับ
หนังสือดังกลาว วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และไดนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว โดยอาจารย
วินัย ไชยวงคญาติไดแสดงความประสงค ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาจะดําเนินการเพ่ือใหมีการ



๙ 
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ถอนการบังคับคดีดวยตนเอง โดยจะมีหนังสือแจงไปยังเจาพนักงานบังคับคดีเพ่ือสละสิทธิในการบังคับคดี ดวย
ความเต็มใจและสมัครใจท่ีจะดําเนินการเพ่ือประโยชนของสถาบันแหงนี้ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ไมตองดําเนินการตามคําพิพากษาแตอยางใดท้ังสิ้น โดยเจาพนักงานบังคับคดีจะถอนการบังคับคดีเม่ือไดรับ
หนังสือดังกลาว ซ่ึงเปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานศาลปกครอง วาดวย การดําเนินการบังคับใหเปนไป
ตามคําบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๔๓ (๓) 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ และมอบนายบุญเอ้ือ บัวสรวง และอาจารยวินัย ไชยวงคญาติ ทําหนังสือแจงไปยัง
เจาพนักงานบังคับคดีตอไปโดยเร็ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน 
การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้ 
 

๑. หนา ๒๖ ระเบียบวาระท่ี ๑.๓.๑ มติสภามหาวิทยาลัย ขอ ๒ เพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “๒. มอบคณะกรรมการจัดทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗  

ของศาลปกครองเชียงใหม” 
 เปน “๒. มอบคณะกรรมการจัดทําคําใหการแกคําฟอง คดีหมายเลขดําท่ี ๓๖/๒๕๕๗ ของศาลปกครอง

เชียงใหมดําเนินการจัดทําคําใหการแกคําฟองของคดีนี้” 
๒. หนา ๓๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขอเสนอแนะขอ ๖ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “๖. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการจัดตั้งศาลปกครอง

ข้ึนมานั้น” 
 เปน “๖. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการจัดตั้งศาลปกครองข้ึนมา

นั้น พ.ศ. ๒๕๓๙” 
๓. หนา ๓๓ ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขอเสนอแนะขอ ๑๐ บรรทัดท่ี ๑ และ ๒ แกไขเพ่ิมเติมขอความ 

 จากเดิม “๑๐. มอบมหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะหอาจารยวินัย ไชยวงคญาติ ทําหนังสือ
ยืนยันเก่ียวกับการไมติดใจในคําพิพากษา เพ่ือใชเปนเอกสาร...” 
 เปน “๑๐. มอบมหาวิทยาลัยควรขอความอนุเคราะหอาจารยวินัย ไชยวงคญาติ ทําหนังสือ
ยืนยันเก่ียวกับการไมติดใจในการบังคับคดีตามคําพิพากษา เพ่ือใชเปนเอกสาร...” 
  



๑๐ 
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๔. หนา ๓๕ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๓ มติสภามหาวิทยาลัย แกไขเพ่ิมเติมขอความ 
 จากเดิม “เห็นชอบสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ” 
 เปน “เห็นชอบสรุปผลการดําเนินการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยกําหนดจํานวนรองผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก ดังนี้ 

๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ๒ คน 
๒) สํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวน ๓ คน 
๓) สํานักศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน ๒ คน 
๔) สํานักหอสมุด จํานวน ๓ คน 
๕) สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จํานวน ๒ คน” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ตามท่ีแกไข  
 
 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวาสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน 
การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
โดยไมมีการแกไข  
 
 ๒.๓ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวาดวยอาจารยนิมิต วุฒิอินทร ไดทักทวงวาการบันทึก
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ ไมถูกตองนั้น บัดนี้
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดเพ่ิมเติมคําอภิปรายในระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๒ เปนขอทักทวงและขอคิดเห็นของ
อาจารยนิมิต วุฒิอินทร เสร็จเรียบรอยแลว  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 
 



๑๑ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  
 - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 
 ๔.๑.๑ ผลการดําเนินการในการจัดโครงสรางใหม การปรับจํานวนรองคณบด ี

ในหนวยงานของมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน
กรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําเสนอท่ีประชุม
วาดวยคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการจัดโครงสรางใหมและไดดําเนินการ 
ปรับจํานวนรองคณบดีในหนวยจัดการศึกษา จํานวน ๙ หนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับภาระงาน
ของคณะมากยิ่งข้ึนโดยเนนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ ผลการดําเนินการในการจัดโครงสรางใหม การปรับจํานวนรองคณบดีในหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยกําหนดจํานวนรองคณบดี ดังนี ้

๑. คณะครุศาสตร  จํานวน  ๔ ตําแหนง 

๒. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๔ ตําแหนง 

๓. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๔ ตําแหนง 

๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๒ ตําแหนง 

๕. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๓ ตําแหนง 

๖. วิทยาลัยแมฮองสอน จํานวน ๓  ตําแหนง 
๗. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน ๒ ตําแหนง 

๘. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ตําแหนง 

๙. วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) 
   จํานวน ๑ ตําแหนง 

 ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชกับคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการสรรหาคณบดีชุดใหม เปนตนไป 
  



๑๒ 
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  ๔.๑.๒ แผนยุทธศาสตรบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

 
ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมดวยอาจารย วาท่ีรอยเอก ดร.ขจร 

ตรีโสภณากร รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑) เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมท่ีชัดเจนและมีการ
ปฏิบัติรวมกันไดอยางเปนระบบ โดยแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๕๘ เรียบรอยแลว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกนัพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. หลักการสรางยุทธศาสตรจาก SWOT นั้น ควรทําใหจุดแข็งท่ีมีอยูยังคงเปนจุดแข็งตอไป 
จุดออนบางอยางอาจตองลมเลิกไมดําเนินการตอ หรือหากดําเนินการตอจะตองทําในยุทธศาสตรเชิงรุกอยางไร 
สวนโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก หากเปนโอกาส ตองทําแผนในเชิงรุกใหญเพ่ือใหชนะเด็ดขาด แตหาก
เปนภัยคุกคามบางทีตองทําแผนรุกบางรับบางถอยบาง ตามหลักการสรางยุทธศาสตรจาก SWOT ยุทธศาสตร
ท้ัง ๗ ท่ีไดจัดทํานี้ ตั้งอยูบนหลักการนี้หรือไม อยางไร 

๒. กรณีในเรื่องเดียวกันมีท้ังจุดแข็งและจุดออน มีแผนแกไขอยางไร ใชยุทธศาสตรอะไรไปแกไข 
ควรเขียนมาใหชัดเจน 

๓. ในจุดออนจากประสบการณท่ีไดไปประเมิน W2 เปนจุดออนท่ีคอนขางชัดเจน เนื่องจาก
อาจารยและบุคลากรสวนใหญไมตระหนักถึงภารกิจดานบริการวิชาการ สงผลใหเกิด W4 การบูรณาการ
วิชาการการเรียนการสอนการวิจัยยังมีนอย ซ่ึงสองขอนี้เก่ียวพันกัน เปนจุดออนท่ีหากแกไขไดจะเปนเรื่องท่ีดี 
การบริการชุมชนจะลงสูคณะมากยิ่งข้ึน ครูอาจารยก็จะทําหนาท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะการบูรณาการการเรียน
การสอน การใหแนวความคิดกับนักศึกษาท่ีเรียนอยูวาตนมีภาระท่ีตองตระหนักถึงทองถ่ินตามปณิธานของ
ความเปนราชภัฏจะไดทราบผานจากกระบวนการเรียนการสอนอีกประการหนึ่ง 

๔. การบริการวิชาการแกสังคมมีจุดออนเกือบทุกมหาวิทยาลัยท้ัง ๆ ท่ี พระราชบัญญัติการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยระบุไวเปนพันธกิจท่ีสําคัญ แตความเปนจริงกลับออน เหตุท่ีออนนั้นมีหลายประการ ท่ีสําคัญ 
จริง ๆ คือ ไมมีทรัพยากร ท้ังทรัพยากรเชิงบุคลากรท่ีมาชวยทําดานนี้อยางเต็มเวลาโดยเฉพาะ จึงตองนํา
บุคลากรท่ีสอนซ่ึงหนาท่ีหลักคืองานสอนกับวิจัย ไมใชบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณแบบตองมี 
คณะบุคลากรกลุมหนึ่งไปทําดานนี้โดยเฉพาะ นี่คือจุดออนท่ีสําคัญ อีกประการคือ เรื่องของเงินท่ีเขามาตั้งแต 
มีมหาวิทยาลัยในประเทศในครั้งแรก ป พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดรับการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการแกสังคม 
นอยมาก จนมหาวิทยาลัยตองแกปญหาตัวเองโดยนําเงินจากนักศึกษาท่ีเสียคาบํารุงการศึกษามาจัดทํา  
ซ่ึงผิดหลักการ สวนนั้นควรนํามาพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษา  

๕. ควรปรับแกใหเปนแผนท่ีอยูในความพอดีและเปนไปได โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนประจําป
ของแตละป และตองพิจารณาวาจะใชทรัพยากรของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนอ่ืนเขามาชวยอยางไร  
ท้ังดานภูมิปญญา งบประมาณ และบุคลากร  



๑๓ 
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๖. เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญและจําเปนมาก ตอนนี้เห็นวาภาคเอกชนพยายามท่ีจะชวยสังคม ซ่ึงเปน
เรื่องเดียวกัน เพียงแตมหาวิทยาลัยแตละแหงมีขอจํากัด เรื่องของการท่ีจะทําบริการวิชาการและวิชาชีพ การ
บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม มีสองมิติ ๑) ในฐานะท่ีเราเปนสถาบันศึกษา ซ่ึงมีองคความรูมาก เราเอา
องคความรูของเราออกไป ขณะเดียวกันก็นําองคความรูขางนอกกลับเขามา หากถามวาพ่ีนองประชาชนท่ีทุกข
ยากอีกมากยังตองการอีกคอนขางมาก โดยเฉพาะเราจะชวยเขาไดอยางไร เราไมมีเงิน แตอยากชวย ก็ตอง
สรางเครือขาย ณ วันนี้ภาคเอกชนตาง ๆ ก็ทําอยู หากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสามารถสื่อสารและสราง
เครือขายเขามา หนวยงานท่ีรับผิดชอบจริง ๆ มีหนวยงานเฉพาะหรือไม หรือแยกกันทําตามคณะ หากแยกกัน
ทําคอนขางจะกระจัดกระจาย ควรมีหนวยหลักในการประสานงานจากทุกคณะมาทํา และออกไปแสวงหา
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  

๗. ศึกษาความเปนไปไดท่ีมหาวิทยาลัยอาจจะวางเครือขายอยูในรูปของคณะกรรมการ หลาย ๆ ชุด 
ชุดท่ีชวยท้ังดานสุขภาพในชุมชนตาง ๆ ชุดชวยเหลือทางดานอาชีพการเกษตร ชุดชวยเหลือทางดาน SME 
เปนตน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนศูนยประสานงานใหญ แตละชุดท่ีเปนเครือขายชวยเกือบทุกดาน
ตลอดจนดานงบประมาณดวย กลายเปนระบบใหญ มหาวิทยาลัยรวมทํากับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวของ หากทําไดลองทดลองดูประมาณ ๒ – ๓ เรื่อง จึงคอย ๆ พัฒนาไปสูความเขมแข็งมากข้ึน 
อาจเปนตัวอยางของการดําเนินงานเรื่องนี้ใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดวย 

๘. นอกเหนือจากความสัมพันธ ท่ี มีกับชุมชนแลว องคกรตาง ๆ มีจิตสาธารณะสูง CSR 
(Corporate Social Responsibility) มีศักยภาพท่ีสนใจจะใหความชวยเหลือ มีองคความรู และมีงบประมาณ ให
ดําเนินการสํารวจโดยรวมวามีท่ีไหนบาง 

๙. ในยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาเครือขายความรวมมือ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ยินดีชวยสนับสนุน และคงจะไดมีโอกาสเขามาสนับสนุนอีกสวนหนึ่ง 

๑๐. ควรแกไขชื่อตําแหนงลําดับท่ี ๙ หนา ๓๖ ใหถูกตอง คือ คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ
๑๑. ควรแกไขชื่อตําแหนงลําดับท่ี ๑๔ หนา ๓๘ ใหถูกตอง คือ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๒. ควรแกไขชื่อและตําแหนงลําดับท่ี ๔ หนา ๓๙ ใหถูกตอง คือ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ผูชวยคณบดี

คณะครุศาสตร 
๑๓. ควรแกไขชื่อตําแหนงลําดับท่ี ๑๑ หนา ๓๙ ใหถูกตอง คือ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตรบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนานําขอเสนอแนะของกรรมการฯ  
ไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป และใหรายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาตอสภา-
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
 
  



๑๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 
 

๔.๒.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง 
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ในฐานะ

ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแหงเอเชียนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๑๓/๒๕๕๘ วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แหงเอเชีย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของ
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ประกอบกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน  
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลมจนแลวเสร็จ ประธานคณะกรรมการจึงขอเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย จํานวนหนึ่งชื่อ ตามมติคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
 อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน
คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม ขอ ๑๒ ท่ีประชุมไดเชิญ อาจารย ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค  
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย นําเสนอวิสัยทัศนและ
แนวทางการบริหารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย รวมท้ังแนวทางในการนํานโยบาย
และแผนพัฒนาของคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียไปสูการปฏิบัต ิ

ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาเก่ียวกับองคประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณี การอนุญาตใหอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นายบุญรัตน วงศใหญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย รวมท้ังหมด จํานวน ๗ ราย (ผูถูกคัดคาน) อยูในหองประชุมเพ่ือลงมติ
ใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียไดหรือไม 
  



๑๕ 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ผูถูกคัดคานตองออกจากหองประชุม และลงคะแนนโดยวิธีลับและเปนท่ีสุด โดยตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท่ีไมถูกคัดคาน คือ ๑๐ เสียง จาก ๑๕ เสียง ซ่ึงผูถูกคัดคาน
ดังกลาวไดออกจากหองประชุมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูไมถูกคัดคานไดดําเนินการลงคะแนนโดยวิธี
ลับและผลการลงมติเปนดังนี้ 

(๑) เห็นชอบ ๑๒  คะแนน 
(๒) ไมเห็นชอบ ๓ คะแนน 

 ดังนั้น ท่ีประชุมมีมติอนุญาตใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร 
สรอยอินตะ นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการคณะกรรมการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียเขารวมฟงการนําเสนอวิสัยทัศน 
และไดดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
๑. รายไดท่ีไดรับผานกองทุน ควรหักเขามหาวิทยาลัย ๒๐% เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

หากมีความจําเปนตองใชก็ใหทําโครงการและแผนงานเสนอใหพิจารณาไดเปนกรณีไป แตในเบื้องตนควรหัก 
ใหมหาวิทยาลัย ๒๐% กอน  

๒. ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนใจและคิดวางานท่ีทาทาย คือ การหาทุนและหาความ
รวมมือกับพันธมิตรตาง ๆ ซ่ึงคอนขางเห็นดวยแตกังวลวาหากหักเงินเขามหาวิทยาลัย ๒๐% จะทําใหการ
ทํางานคอนขางยาก ตอนนี้การทํางานภาคตาง ๆ เพ่ือใหประสบความสําเร็จ ๒๐% ถือวาเปนตัวเลขท่ีสูงมากและ
จะไดผลงานท่ีออกมาไมดี 

๓. ควรแกไขขอบังคับเก่ียวกับการลงคะแนนเพ่ือไมใหเปนการเสียเวลาและสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน และควรสรางขอบังคับข้ึนมาใหสอดคลองกับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหง
เอเชียโดยเฉพาะ 

๔. ปจจุบันไมมีขอบังคับในการสรรหาท่ีเปนการเฉพาะแตนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอนมาใชโดยอนุโลม ซ่ึงใชคนละฐาน 
เนื่องจากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียเปนสวนงานภายใน แตวิทยาลัยแมฮองสอน
เปนสวนราชการ และสวนราชการท่ีตั้งโดยกฎกระทรวงจะมีผูแทนจากคณาจารยประจําท่ีมาจากการเลือกตั้ง
เปนกรรมการสรรหาดวย แตหนวยงานนีไ้มมี  

๕. ในสวนราชการวิทยาลัยแมฮองสอนก็มีความพิเศษคือไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ทําไมไมนําหลักเกณฑการไดมาของคณบดีท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
  



๑๖ 
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ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชียตามลําดับ ดังนี้ 

 
๑. ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการลงมติใหความเห็นชอบตามบัตรลงมติท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เตรียมไว โดยตองไดคะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุม ซ่ึงมีกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๒๐ คน ดังนั้น จํานวนเสียงเกินก่ึงหนึ่ง คือ ๑๐ คะแนน  

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาประชุม จํานวน ๒๐ คน ไดดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณา 
ใหความเห็นชอบและแตงตั้งให อาจารย ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย โดยผลการลงมติเปนดังนี้ 

(๑) เห็นชอบ ๑๗ คะแนน 
(๒) ไมเห็นชอบ ๒  คะแนน 

(งดออกเสียง ๑ คน) 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแตงตั้งให อาจารย ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย ตั้งแตวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป 
 

๔.๒.๒ แตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับการแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ จากคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
“กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ” จากคณาจารยประจํา แทนตําแหนงท่ีวาง 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ คณาจารยประจํา เปนกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
๔.๒.๓ แตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในสวน 
ท่ีเก่ียวของกับการแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
“กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” จากผูทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. การตั้งกรรมการประจําคณะไมควรตั้งเพราะตางตอบแทน ควรคํานึงถึงผลประโยชนทางดาน
วิชาการ ดานหลักสูตร ความรูความสามารถ และสิ่งท่ีนักศึกษาจะไดรับประโยชนสูงสุดเปนหลัก 

๒. ควรกําหนดหลักเกณฑการสรรหาและมาตรฐานการพิจารณากรรมการประจําคณะ โดยเฉพาะ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายคือทําใหคณะดําเนินไปสูความเปนเลิศ
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเปดสอนของคณะนั้น ๆ   

๓. ไมควรทาบทามผูทรงคุณวุฒิกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตองใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
กอนไปทาบทามผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นหากกรรมการผูทรงคุณวุฒิรับจึงคอยสงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
และใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเปนลําดับตอไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายละเอียดตาม (ราง) 
คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ จํานวน ๔ ราย ดังนี้ 

(๑) นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการ 
(๒) นางสุทธาสินี นิติสาครินทร ผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการ 
(๓) นายพิชัย กรรณกุลสุนทร ผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการ 
(๔) รองศาสตราจารยถนอมพร เลาหจรัสแสง ผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการ 

 
  ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
  

๔.๒.๔ แตงตั้งผูชวยเลขานุการ และผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
 ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทาง 

การพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งกรรมการ ผูชวยเลขานุการ และผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมในคณะกรรมการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ ผูชวยเลขานุการ และผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมในคณะกรรมการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ จํานวน ๓ ราย ดังนี ้

(๑) ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ผูชวยอธิการบดี 
เปน กรรมการ 

(๒) นางสาวกมลรัตน แสนใจงาม ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
เปน ผูชวยเลขานุการ 

(๓) นางสาววันวิสาข สมควร เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
 
  ท้ังนี ้ตั้งแตวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เปนตนไป  
  

๔.๒.๕ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ 

เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงาน 
ของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียด
ตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ จํานวน ๑๒ ราย ดังนี้ 

(๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปน ประธานกรรมการ 
(๒) ผูชวยศาสตราจารยสายสมร สรอยอินตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 
(๓) นายศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 
(๔) นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

เปน กรรมการ 
(๕) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี มณีโกศล ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

เปน กรรมการ 
(๖) รองศาสตราจารยเกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร 

เปน กรรมการ 



๑๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

(๗) ผูชวยศาสตราจารยธัญญา ทะพิงคแก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เปน กรรมการ 

(๘) ผูชวยศาสตราจารยกัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปน กรรมการ 

(๙) นายวินัย ไชยวงคญาติ คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 
เปน กรรมการ 

(๑๐) ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
เปน เลขานุการ 

(๑๑) ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เปน ผูชวยเลขานุการ 
(๑๒) นางสาวณัฐกานต ขันไชย เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

 
  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  - ไมมี – 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
 

  ๔.๔.๑  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และพิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘  

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ รวม ๓ ครั้ง คือ 

๑. การประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  
๒. การประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๓. การประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๒๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ควรตัดขอความยอหนาท่ี ๒ หนา ๑๐๗ ออก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการเปน
คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอโดยใหตัดขอความยอหนา 
ท่ี ๒ หนา ๑๐๗ ออก 
 
  ๔.๔.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การเปล่ียนช่ือสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 
 

มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
  ๔.๔.๓  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  
ตอคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และพิจารณาทบทวน (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ รวม ๔ ครั้ง คือ 

๑. การประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
๒. การประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
๓. การประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๔. การประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. หนา ๑๒๒ ขอ ๙ ควรแกไขขอความ 
  จากเดิม “ขอ ๙ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามขอ ๖ (๗) ใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเลือกคณาจารย...” 
  เปน “ขอ ๙ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามขอ ๖ (๗) ใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเลือกคณาจารย...” 
  



๒๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๒. หนา ๑๒๓ ขอ ๑๐ ควรแกไขขอความ 
  จากเดิม “ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามขอ ๖ (๗) ใหประธานกรรมการ 

และกรรมการ...” 
  เปน “ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการตามขอ ๖ (๗) ใหประธานกรรมการ และ
กรรมการ...” 

๓. หนา ๑๒๕ ขอ ๑๗ วรรคสอง บรรทัดท่ีสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ 
  จากเดิม “...ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 

  เปน “...ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคล 
เพ่ือแตงตั้งเปนผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๔. หนา ๑๒๕ ขอ ๑๘ ควรเพ่ิมเติมวรรคสอง โดยใชขอความตอไปนี้ 
  “นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลวผูอํานวยการพนจากตําแหนง เม่ือ  
  (๑) ตาย  
  (๒) ลาออก  
  (๓) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาท่ี หรือ

หยอนความสามารถ  
  (๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมอง 

ในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  
  (๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  
  (๖) เปนบุคคลลมละลาย  
  (๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดําเนินงานของ
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอและท่ีแกไขรวมกัน 
 
  ๔.๔.๔  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง การจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศดังกลาวเสร็จแลว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ราง) ประกาศฉบับนี้ รวม ๒ ครั้ง คือ การประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๒๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. ควรตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ “Digital Education” อีกครั้งวา สื่อความหมายและตรงตาม
ความหมายภาษาไทยหรือไม หากไมม่ันใจแนะนําใหเขาไปคนควาในเว็บไซดของราชบัณฑิต ซ่ึงเปนหนวยงาน 
ท่ีสามารถใหคําตอบได และคําวา “Education” ครอบคลุมอะไรบาง ท้ังการพัฒนาการใหการศึกษาและ 
การบริการดวยหรือไม 

๒. หนา ๑๓๓ ขอ ๒ ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ 
  จากเดิม “...ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” 
 เปน “...ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการ

ดําเนินงานของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
๓. หนา ๑๓๓ ชื่อผูลงนาม ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ 
  จากเดิม “ดร.ถนอม อินทรกําเนิด” 
  เปน “ดร.นายถนอม อินทรกําเนิด” 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบใหออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การจัดตั้งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ โดยใหนําขอเสนอแนะของกรรมการฯ ไปปรับปรุงแกไข 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 

  - ไมมี - 
 

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 
 
 ๕.๑ การไดรับรางวัล 2015 “The Best Practices Awards” 

จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “A Survey of the Keeping Quality  
of Orange juices in Chiang Mai” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
The 11th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks 
for Economy, Society, Culture, and Environmental Stability”  
เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกาฐมาณฑุ  
สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ของ อาจารยวิศนี สุประดิษฐอาภรณ 

 
  



๒๓ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ดวยอาจารยวิศนี สุประดิษฐอาภรณ อาจารยประจํา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับรางวัล 2015 “The Best Practices Awards” 
จากการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “A Survey of the Keeping Quality of Orange juices in 
Chiang Mai” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 11th International Conference “ASIAN 
Community Knowledge Networks for Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” 
เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบ การไดรับรางวัล 2015 “The Best Practices Awards” จากการนําเสนอผลงาน 
ทางวิชาการ เรื่อง “A Survey of the Keeping Quality of Orange juices in Chiang Mai” ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The 11th International Conference “ASIAN Community Knowledge Networks 
for Economy, Society, Culture, and Environmental Stability” เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ของ อาจารยวิศนี สุประดิษฐอาภรณ 

๒. ในครั้งตอไป หากมีการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ขอรายละเอียดประกอบแนบดวย
วาการจัดระดับนานาชาติมีสมาชิกประเทศใดบางเขารวม 
 
 ๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

จํานวน ๒ กองทุน ดังนี้  
 (๑)  กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 (๒)  กองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วาดวย การจัดตั้งกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงไดกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน 
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายใน ๔๕ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ กองทุน ดังนี ้(๑) กองทุน
ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒) กองทุนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

๑. ควรปรับรูปแบบวิธีการเขียนรายงานทางบัญชีใหเขาใจงาย โดยใหนํายอดยกมารวมอยูดวย
เพ่ือใหเขาใจงายยิ่งข้ึน 

๒. ควรแยกรายการในยอดรายจายอ่ืนใหแสดงเปนรายการยอย ๆ เพ่ือแสดงใหเห็นแตละรายการ 
โดยไมตองรวมเปนยอดรายจายอ่ืน ๆ เนื่องจากแตละรายการเปนยอดท่ีคอนขางสูง และเกิน ๕% ตามหลักบัญชี
ถือเปนสาระสําคัญตองแสดงไมตองนําไปรวมกัน  



๒๔ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๓. ควรนําเงินท่ีเหลือของแตละกองทุนไปลงทุนดานตาง ๆ นอกเหนือจากฝากบัญชีออมทรัพย
เนื่องจากไดผลตอบแทนดานรายรับคอนขางนอย หากนําเงินดังกลาวไปลงทุนโดยฝากประจํา/ลงทุนในกองทุน
ตาง ๆ หรือนําไปซ้ือพันธบัตรรัฐบาล จะทําใหไดผลตอบแทนดานรายรับมากกวาเดิม ๒ – ๓ เทา (จะเปน
ประโยชนตอท้ัง ๒ กองทุน) 

๔. มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการจัดหาเงิน การใชเ งิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน 
ไปลงทุนใหครอบคลุมรอบดานมากกวานี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  

๕. มีขอสงสัยในรายการรายจายอ่ืน ๆ (๑๐.๒๕) เงินยืมคางเคลียรเอกสาร 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
จํานวน ๒ กองทุน ไดแก กองทุนดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และกองทุนพัฒนานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนําขอเสนอแนะของกรรมการฯ ไปปรับปรุง
แกไข  
 
 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดหารายไดและผลประโยชนจากการใหเชาพ้ืนท่ี 
เพ่ือใหบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไดพิจารณา ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดหารายไดและผลประโยชนจากการใหเชาพ้ืนท่ี
เพ่ือใหบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม บัดนี้คณะกรรมการฯ ก.ง.ส. ไดดําเนินการพิจารณา
ประกาศฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดหารายไดและผลประโยชนจากการใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 ควรรายงานเก่ียวกับรายไดของการใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการซ่ึงกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชน 
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกรายการ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดหารายไดและ
ผลประโยชนจากการใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมอบมหาวิทยาลัย
รายงานเก่ียวกับรายไดของการใหเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการซ่ึงกอใหเกิดรายไดหรือผลประโยชนใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบตอไป 
 



๒๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ 
หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ 
ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ หลักเกณฑและ
วิธีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้คณะกรรมการฯ ก.ง.ส. ไดดําเนินการพิจารณา (ราง) ประกาศฯ ดังกลาว 
เรียบรอยแลวจึงขอนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการ หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการของการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 
 ๖.๑ การประกาศการพนสภาพของนักศึกษา 
 
 อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแจงท่ีประชุมวา จากการท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศการพนสภาพของนักศึกษา จํานวนคอนขางมากและนักศึกษาสวนมากคอนขางยากจน  
มีการพนสภาพหลายสาเหตุ อยากฝากใหทางมหาวิทยาลัยและฝายท่ีเก่ียวของไดจําแนกหาสาเหตุตาง ๆ 
เนื่องจากเปนการสูญเปลาทางการศึกษา สาเหตุการพนสภาพ อาจจะมีสาเหตุมาจากเกรดไมถึง ขาดการติดตอ 
ชําระเงินไมทัน ซ่ึงมียอดเปนพันคน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง หากเปนจริงตามกลาว ถาเปนเพราะ
สาเหตุเรื่องไมมีเงินมาชําระคาเลาเรียน จะหาทางเยียวยาอยางไร  
 
 ๖.๒ การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
 อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแจงท่ีประชุมวา ปจจุบันมี
ประกาศการจัดเก็บคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยในลักษณะเหมาจาย ขอเท็จจริงนักศึกษามีสิทธิตามเง่ือนไข 
เชน จายแลวไดรับคืนตามขอบังคับ ประเด็นอยูท่ีวามหาวิทยาลัยใหนักศึกษาจายเต็ม แลวกําหนดระยะเวลา 



๒๖ 
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ใหนักศึกษายื่นคํารองขอคืนสั้นไป หากคาเทอม ๗,๐๐๐ บาท ในความเปนจริงตองเสีย ๓,๕๐๐ บาท และ
กําหนดเง่ือนไขวาใหยื่นคํารองขอคืน เม่ือนักศึกษายื่นไมทันก็ไมใหคืน ซ่ึงคิดวามหาวิทยาลัยควรพิจารณา
หาทางเยียวยาหรือชวยเหลือนักศึกษา ขอบังคับนี้ออกตั้งแตป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ ทําใหนักศึกษาเสียโอกาส  
ฝายบริหารควรหาทางเยียวยาและผอนปรนใหนักศึกษายืดระยะเวลาในการยื่นคํารองขอคืน  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง หากเปนจริงตามกลาวใหแกไขขอบังคับ 
ป ๒๕๕๐  
 
 ๖.๓ การพนสภาพการศึกษา 
 
 อาจารย จาสิบตรี ดร.จอหนนพดล วศินสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแจง 
ท่ีประชุมวา ปจจุบันมีนักศึกษามาสอบถามวานักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาสวนมากเพราะเกรดไมถึง
ตามระเบียบ เนื่องจากท่ีผานมาเม่ือเกรดได F จะไมนํามาคิดการคํานวณเกรด ตอนหลังมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับใหม โดยหากได F จะนํามาคิดคํานวณเกรด ทําใหนักศึกษาไดเกรดเฉลี่ยลดลงและพนสภาพ 
การเปนนักศึกษาเปนจํานวนมาก โดยหลักแนวคิดการทําขอบังคับก็ถูกตองเพียงแตเปนเหตุการณท่ีคาดไมถึง
วาจะทําใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาจํานวนมาก ในมหาวิทยาลัยเอกชนหลายท่ีก็ประสบปญหา
คลาย ๆ กัน แตมีวิธีแก หากนักศึกษาเกรดต่ําจะยังไมพนสภาพการเปนนักศึกษาแตจะแยกนักศึกษากลุมนี้
ออกมา โดยมีกระบวนการพัฒนานักศึกษากลุมนี้ เพ่ือเยียวยาใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง หากนักศึกษา 
คนไหนไมไหวจริง ๆ ก็ตองปลอยไป เนื่องจากปจจุบันมีนักศึกษาเดือดรอนในประเด็นดังกลาวคอนขางมาก 
และรอคําตอบจากมหาวิทยาลัยวาจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะชวยเหลือหรือไม  
 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนใหมตองลงทะเบียนตามแผนการเรียนเต็มทุกเทอม เชน ภาคปกติตองเรียน
เทอม ๑ และเทอม ๒ จะขอลงบางสวนไมได ตองลงเต็ม จะขอคืนไดเฉพาะเทอมภาคฤดูรอน เปนตน 
โดยเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษขอคืนไมไดเลย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง หากเปนจริงควรชวยนักศึกษาโดยการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางความพรอมใหนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปท่ี ๑ และให
มหาวิทยาลัยนําระเบียบวัดผลและประเมินผลท่ีเก่ียวของมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน  
 
 ๖.๔ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแจงท่ีประชุมวา การชี้แจง
และการใหคําแนะนําของเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลมีผลตออนาคตของนักศึกษา เนื่องจากเปน
การดําเนินการท่ีหละหลวม คือ กรณีเด็กท่ีพนสภาพนักศึกษาไป จํานวน ๑๗ คน วาไดรับคําแนะนําท่ีผิด 
มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตักเตือน กรณีนักศึกษาผลการเรียนไมถึงตามเกณฑมีการแนะนํานักศึกษาวา 
ใหลงภาคฤดูรอนเพ่ือจะไดนําเกรดมาคิด นักศึกษาก็ไปลงทะเบียนและเสียเงิน ปรากฏวานําแคเทอม ๒  



๒๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ภาคปกติมาคิด และหากเจาหนาท่ีแนะนําถูกตอง เม่ือนักศึกษาจะโดนพนสภาพนักศึกษาภาคปกติก็ให 
นักศึกษาเปลี่ยนประเภทไปเปนนักศึกษาภาคพิเศษ เปนตน แบบนี้ใครจะรับผิดชอบเนื่องจากไปแนะนํา
นักศึกษาผิด และนักศึกษาเสียเงินและเสียสิทธิ์ไปแลว  
 รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงชี้แจง 
ท่ีประชุมวา กลุมนักศึกษามีหลายกลุม กลุมท่ีสนใจแลวยายไปเรียนภาคพิเศษก็มี กลุมท่ีลาออกเก็บเกรดท่ีได
ตั้งแต C ข้ึนไปมาสมัครเรียนใหมแลว ทําเรื่องโอนเกรด กลุมนักศึกษาท่ีพรอมสูลงภาคฤดูรอนเพ่ือรีเกรด 
ใหดีข้ึนก็มี และกลุมท่ีไมสนใจอะไรเลยก็มี สําหรับการชําระเงินเต็มแลวมาถอนคืนไดทราบปญหาแลวและ
กําลังใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการแกไข   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง หากเปนจริงควรชวยนักศึกษาโดยการ
พัฒนาความพรอมท่ีจะเขาเรียนมหาวิทยาลัยในป ๑ และใหมหาวิทยาลัยนําระเบียบวัดผลและประเมินผลมา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 
 ๖.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ วันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๑๕ น. 
 
 มนัญชยา รัตนกิจ วาท่ีรอยตรี  ธฤษ เรือนคํา 
 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (อาจารยธฤษ เรือนคํา) 
 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
   ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 สารุง ตันตระกูล 
 (ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 




